

Số: /BC- BCĐ

Hưng Đạo, ngày 01 tháng 11 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An ninh trật tự” (gọi tắt là Thông tư 124); Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/01/2022 của Bộ Công an quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (gọi tắt là Quyết định số 510), Hướng dẫn số 76/HD-BCĐ ngày 17/5/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện Thông tư 124 và Công văn số 2553/BCĐ, ngày 29/10/2024 của Ban chỉ đạo 138 huyện Bình Gia về việc xét duyệt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024.

Ban chỉ đạo 138 xã Hưng Đạo báo cáo kết quả xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh trật tự" (ANTT) và đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN

UBND xã Hưng Đạo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ chính trị đã quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh... Tổ chức và hoạt động của cơ quan theo luật quy định và thực hiện những nội dung trong Quy chế của cơ quan đã ban hành.

- Về biên chế gồm 20 chức danh trong đó:
  - + Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: 01 đồng chí.
  - + Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: 01 đồng chí.
  - + Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 01 đồng chí.
  - + Phó chủ tịch HĐND xã: 01 đồng chí.
  - + Phó chủ tịch UBND xã: 01 đồng chí.
  - + Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã: 01 đồng chí;

+ Các đoàn thể Chính trị: 04 đồng chí ( Phụ nữ, Thanh niên, Nông dân, Cựu chiến binh).

+ Chức danh Công chức có 10; (Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự 01 đ/c; Địa chính xây dựng, nông nghiệp và môi trường 02 đ/c; Văn phòng - Thống kê 02 đ/c; Tư pháp - Hộ tịch 02 đ/c; Văn hóa - Xã hội 02 đ/c; Tài chính - Kế toán 01 đ/c).

Tình hình hoạt động của cơ quan, liên quan ANTT trong năm 2024: Hoạt động theo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, mỗi cá nhân tự giác, chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ cá nhân được giao; làm tốt công tác bảo vệ BMNN, bảo vệ nội bộ, phòng cháy chữa cháy; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Trong năm 2024 không có cán bộ, đảng viên vi phạm.

## **II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

### **1. Ban hành văn bản chỉ đạo**

Đảng ủy thống nhất nội dung Nghị quyết giao cho Ban chỉ đạo 138 xã quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai việc xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" đến 06/06 khu dân cư, 01 nhà trường, 01 cơ quan. Ban chỉ đạo 138 xã đã ban hành Chương trình số 65/CTr-BCĐ, ngày 23/02/2024 về Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024. Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công, nhân viên chức và người lao động chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh các đoàn thể chính trị tham gia công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật và tham gia tố giác, đấu tranh các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật... Tổ chức họp, giao nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo 138 xã tổ chức triển khai thực hiện khu dân cư xã đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong công tác bảo đảm ANTT.

### **2. Công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ ANTT**

Đảng ủy thống nhất nội dung Nghị quyết giao UBND xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện báo cáo kết quả tự chấm điểm và đăng ký phần đấu về Thường trực Ban chỉ đạo 138 huyện để đăng ký xét duyệt "An toàn về ANTT" và đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, không để lộ, lọt tài liệu, không để mất đoàn kết nội bộ.

Tập trung quán triệt các văn bản của cấp trên đến cán bộ, công, nhân viên chức gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của các cấp như Kết luận số 44 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương khóa XII; Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội xã năm 2024...; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, quyết tâm phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo an ninh xã hội, phòng chống tội phạm đảm bảo ANTT và an toàn xã hội.

### **3. Công tác phối hợp đảm bảo ANTT**

Chỉ đạo lực lượng Công an xã xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT địa bàn. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở giáo dục trong thực hiện công tác đảm bảo An ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh phòng, chống hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác mọi âm mưu, luận điệu của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ANTT trong cơ quan, trường học và khu dân cư, giải quyết các vụ việc trong thẩm quyền ngay tại cơ sở. Thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn trong đời sống xã hội.

### **4. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, xây dựng mô hình đảm bảo ANTT**

Quan tâm, chú trọng xây dựng, kiện toàn lực lượng nòng cốt Công an, quân sự xã trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết về nghiệp vụ bảo đảm thực hiện tốt công tác bảo vệ ANTT. Hiện có 05 đồng chí Công an chính quy đến công tác tại xã (*01 Trưởng Công an xã, 01 Phó trưởng Công an xã và 03 Công an viên*), trang thiết bị, công cụ hỗ trợ được cấp bao gồm súng, còng số tám, gậy cao su, xe máy... cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Các tổ ANTT tại các thôn, Tổ hòa giải ở cơ sở được kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, công tác nắm tình hình và kịp thời giải quyết có hiệu quả các vụ việc nhỏ, lẽ đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm xã hội trên địa bàn.

## **III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

## **1. Đánh giá kết quả thực hiện theo các tiêu chí của 02 nội dung thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc**

Thực hiện các tiêu chí tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngay từ đầu năm 2024, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện và có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, triển khai thực hiện đầy đủ các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, ban hành các chương trình, kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ gắn với các hành vi sai phạm về pháo; bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán, các lễ, hội và sự kiện chính trị trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở giáo dục trong thực hiện các kế hoạch, biện pháp công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, triển khai thực hiện điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn xã. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT trên địa bàn được các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các tiêu chí trong Bộ tiêu chí tạm thời quy định tại Quyết định số 9745/QĐ-BCA-V05 ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, tuyên truyền đến các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức viên chức, người lao động học sinh và quần chúng nhân dân về chủ trương xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, không để xảy ra các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ nhân dân; kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham gia, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân cư, kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ

các biện pháp giảm thiểu hậu quả; không phát sinh tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng đang cư trú trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng; sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn đều đăng ký tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Trong đó đạt 100% trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Không có cá nhân bị kỷ luật.

Lực lượng Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, trực tiếp tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không có cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.

## **2. Tình hình ANTT tại cơ quan, đơn vị, địa bàn**

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình liên quan đến các hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn, bảo đảm ANTT trong các dịp lễ, sự kiện chính trị của địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội gắn với nhiệm vụ đảm bảo ANTT và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT đã ban hành các văn bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm với các phong trào thi đua trên địa bàn.

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, UBND xã thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả. đăng ký, kích hoạt tài khoản kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT duy trì phát huy hiệu quả, Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật và tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn mê tín dị đoan và các hoạt động tuyên truyền, tàng trữ các tài liệu, vật phẩm trái phép vào địa bàn, thu hồi VK, VLN, CCHT, trộm cắp tài sản, tín dụng đen, luật cư trú 2020, Luật căn cước năm 2023, an ninh mạng, PCCC... Phối hợp tổ chức triển khai ký cam kết không vi phạm

pháp luật và các hành vi sai phạm về pháo, VK-VLN-CCHT đối với: 06/06 thôn với tổng số hộ ký cam kết 516/516 hộ, các cán bộ, giáo viên, nhân viên 03/03 trường học trên địa bàn; 05 cán bộ trạm y tế xã, 20 cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã; cấp phát 250 tờ rơi, dán 12 áp phích tuyên truyền.

Thành lập Tổ tuyên truyền, vận động xóa bỏ cây có chứa chất ma túy; Xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp nắm tình hình, đấu tranh với các hành vi sai phạm về vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ.

### **3. Hiệu quả công tác chuyên môn**

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng bảo vệ cơ quan triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, chương trình, kế hoạch chuyên môn theo từng lĩnh vực công tác đều được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và không mắc tệ nạn xã hội bị xử lý kỷ luật.

Các đầu mối trực thuộc đều có nội quy, quy định bảo vệ cơ sở giáo dục, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học, phòng, chống cháy nổ phù hợp với tình hình thực tiễn; 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động, người dạy, người học được phổ biến quán triệt các nội quy, quy định nêu trên và tiêu chí xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và hoạt động có hiệu quả, có phát huy tích cực trong các phong trào trên địa bàn xã.

Công an xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở giáo dục trong thực hiện các kế hoạch các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có hình thức, biện pháp phối hợp quản lý học sinh giữa cơ sở giáo dục và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự không để xảy ra bạo lực học đường, cán bộ, công nhân viên, người lao động, người dạy, người học không mắc tệ nạn xã hội bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

### **4. Công tác thi đua khen thưởng**

Công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ, CTCT) được duy trì ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Thông qua thi đua, khen thưởng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của con người và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thúc đẩy phong trào phát triển đi lên. Kết quả trong năm 2024 có các cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng có thành tích cao trong thực hiện các phong trào, các đợt cao điểm...

## **IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT**

## **1. Nhận xét, đánh giá**

Cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo, lãnh đạo Ban chỉ đạo 138 xã đã thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc huyện về thực hiện Thông tư 124 của Bộ Công an và các văn bản, tài liệu khác có liên quan. Định kỳ hàng năm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trong cơ quan, nhà trường và các thôn bản trên địa bàn xã. Các vụ việc xảy ra trên địa bàn đều được giải quyết đúng theo thẩm quyền, quy trình, quy định của pháp luật. Đối với vụ việc vượt quá thẩm quyền có báo cáo chuyển lên cấp trên giải quyết theo quy định, không có vụ việc tồn đọng, khiếu nại, khiếu kiện tố cáo phức tạp, kéo dài. Nội bộ đoàn kết, các lĩnh vực chuyên môn được chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng điển hình tiên phong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền; Ban Chỉ đạo 138 tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, thôn bản và các thành viên triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

## **2. Hạn chế, tồn tại**

Việc triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các thôn chưa được một số thành viên Ban chỉ đạo 138 thường xuyên quan tâm, thực hiện nên hiệu quả tuyên truyền còn hạn chế.

Công tác phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo, giữa các ban, ngành, đoàn thể, trường học trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội còn thiếu đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Công tác tham mưu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 còn hạn chế, nội dung, biện pháp chậm đổi mới, chưa huy động được đông đảo quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Công tác đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự đối với cơ sở chưa được thường xuyên.

## **3. Kiến nghị, đề xuất**

- Ban chỉ đạo 138 huyện thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thực hiện công tác này.

- Ban chỉ đạo 138 xã Hưng Đạo đề nghị xét duyệt, công nhận xã đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" năm 2024.

## V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2025

1. Tiếp tục chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo 138 xã quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi cộm về an ninh trật tự, không để phát sinh phức tạp.

2. Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện đợt cao điểm về vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Khảo sát, lựa chọn xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự đảm bảo phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm.

3. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đoàn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" gắn với Tiêu chí số 19 về xây dựng Nông thôn mới.

4. Các Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các thôn chủ động phối hợp Ủy ban MTTQ thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với công tác dân vận, hoạt động nhân đạo, từ thiện, văn hóa, thể thao. Xây dựng mô hình điển hình tiên tiến và nhân rộng mô hình.

5. Tổ chức sơ kết các chuyên đề, lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

### Nơi nhận:

- |                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| - BCD 138 huyện;      | } | Báo cáo   |
| - Công an huyện;      |   |           |
| - TT Đảng ủy xã;      |   |           |
| - MTTQ, các đoàn thể; | } | Thực hiện |
| - Thành viên BCD;     |   |           |
| - Các trưởng thôn;    |   |           |
| - Các trường học      |   |           |
| - Trạm Y tế;          |   |           |
| - Lưu VP, CA.         |   |           |

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ**  
**Trần Thanh Đoàn**